



**แผนการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ของ**

**องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว**  
**อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี**

งานนโยบายและแผน  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
โทร.๐-๓๒๓/๗-๑๕๗๖  
โทรสาร.๐-๓๒๓/๗-๕๗๖  
[www.tonmapraw.go.th](http://www.tonmapraw.go.th)

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการ ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

โดย...องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑</b>	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
<b>ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม</b>	๕
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)	๕ - ๘
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)	๙ - ๓๐
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตาม โครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)	๓๑-๓๓

## ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

#### ๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๕ ปี(๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓ )พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามรูปแบบที่กำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวผลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

## ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ มากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียด ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี ที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอน เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้ งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน อื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก แผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

## ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

๑.๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

**ขั้นตอนที่ ๑** การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

**ขั้นตอนที่ ๒** การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลตัวอย่าง พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครงแผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

**ขั้นตอนที่ ๓** การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกเทศตำบลตัวอย่างให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

#### ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้อย่างถูกต้อง

## ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

### ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมด ด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐)

### ๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

### ๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง</b>					
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑.๖๙	๓๐,๐๐๐	๐.๕๔	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑	๑.๖๙	๑๕,๐๐๐	๐.๒๓	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๓.๓๘</b>	<b>๔๕,๐๐๐</b>	<b>๐.๘๑</b>	
<b>๒. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ</b>					
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๙	๑๕.๒๕	๓,๐๕๒,๖๐๐	๕๕.๓๐	กองช่าง
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	
<b>รวม</b>	<b>๙</b>	<b>๑๕.๒๕</b>	<b>๓,๐๕๒,๖๐๐</b>	<b>๕๕.๓๐</b>	
<b>๓. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๓.๑. แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑.๖๙	๖,๐๐๐	๐.๑๑	สำนักปลัด
๓.๒. แผนงานการเกษตร	๑	๑.๖๙	๑๐,๐๐๐	๐.๑๘	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๓.๓๘</b>	<b>๑๖,๐๐๐</b>	<b>๐.๒๙</b>	



บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๔. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ</b>					
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๘.๔๓/	๓๑๓,๒๐๐	๕.๓/๕	กองช่าง
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	
๔.๓ แผนงานการเกษตร	-	-			
<b>รวม</b>	<b>๕</b>	<b>๘.๔๓/</b>	<b>๓๑๓,๒๐๐</b>	<b>๕.๓/๕</b>	
<b>๕. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม</b>					
<b>จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>					
๑.๑ แผนงานการศึกษา	๘	๑๓.๕๖	๑๔๑,๖๕๐	๒.๕๓/	สำนักปลัด
๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๓	๒๒.๐๓	๖๒๕,๐๐๐	๑๖.๓๒	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒๑</b>	<b>๓๕.๕๙/</b>	<b>๗๖๖,๖๕๐</b>	<b>๑๓.๘๙/</b>	

## บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข</b>					
๖.๑ แผนงานสาธารณสุข	๕	๘.๔๓	๒๒๔,๒๐๐	๔.๐๖	สำนักปลัด
๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๑.๖๙	๒๐,๐๐๐	๐.๓๖	สำนักปลัด
๖.๓ แผนงานงบกกลาง	๑	๑.๖๙	๕๐,๐๐๐	๐.๙๑	
<b>รวม</b>	<b>๗</b>	<b>๑๑.๘๑</b>	<b>๒๙๔,๒๐๐</b>	<b>๕.๓๓</b>	
<b>๗. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต</b>					
๗.๑ แผนงานการศึกษา	๑	๑.๖๙	๘๐,๐๐๐	๑.๔๕	สำนักปลัด
๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓	๕.๐๘	๒๘๐,๐๐๐	๕.๐๗	สำนักปลัด
๗.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๖.๗๗</b>	<b>๓๖๐,๐๐๐</b>	<b>๖.๕๒</b>	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
<b>๘. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน องค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน</b>					
๘.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๕.๐๘	๓๒,๐๐๐	๐.๕๘	สำนักปลัด
๘.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๑๐.๑๗	๖๓๖,๕๐๐	๑๑.๕๓	สำนักปลัด, กองคลัง
๘.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	
๘.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	
<b>รวม</b>	<b>๙</b>	<b>๑๕.๒๕</b>	<b>๖๖๘,๕๐๐</b>	<b>๑๒.๑๑</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕๙</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๕,๕๒๐,๑๕๐</b>	<b>๑๐๐</b>	

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว**

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖										
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เมย	พค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๑	ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ครอบครัวตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	ปีละประมาณ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด									↔				↔	

➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖											
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เมย	พค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๑	อุดหนุนการจัดงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่...๓๖... ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	เพื่อสนับสนุนงบประมาณ และการเข้าร่วมกิจกรรม	๑๕,๐๐๐	ที่ทำการ ปกครอง เมือง เพชรบุรี	สำนักปลัด															↔

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบ ผ.ด. ๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว**

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและการเกษตร สู่ความมั่นคงยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม บ่อพักและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.สายนายนายก้าน- นายนายบุญเลิศ	กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตรหนาโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตรบ่อพักฝาเปิด-ปิด ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ท่อขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน	๑๖๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง													
๒	ก่อสร้างผนังกันดินหน้า บ้านนางเล็ก พรหมขาว หมู่ที่ ๔	<u>ช่วงที่ ๑</u> กว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร สูงประมาณ ๑.๐๐ เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> กว้าง ๔.๐๐ เมตร สูง ประมาณ ๐.๗๐ เมตร	๑๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง													
๓	ปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล. ท่อลอดใต้สะพาน	ขนาดกว้างประมาณ ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ลึกประมาณ ๑.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝาเหล็กปิดปากบ่อ พร้อมก่อกันน้ำ กว้างประมาณ ๐.๑๐ เมตร ยาวประมาณ ๒.๐๐ เมตร สูงประมาณ ๐.๓๐ เมตร	๑๙,๓๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง													

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

แบบ ผด. ๐๒

**องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว**

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมือง การค้า การบริการ และอุตสาหกรรม ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
๔	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นผิวจราจรหิน คลุก สายบ้านหนองแก หมู่ที่ ๑  (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สภาพสมัยสามัญ สมัยที่ ๓)	กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๖๗ ลูกบาศก์ เมตร	๔๔๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง				←————→								
๕	ปรับปรุงถนนลูกรังสายนานาชาติ สามารถ หมู่ที่ ๓  (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สภาพสมัยสามัญ สมัยที่ ๓)	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ลงลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๒ ลูกบาศก์ เมตร	๔๔๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง				←————→								
๖	ก่อสร้างวางระบบน้ำ ค.ส.ล.กลาง ถนน สายตรอกมะขามโพรง หมู่ที่ ๒  (กันเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕(สภาพสมัย สามัญ สมัยที่ ๓)	กว้าง ๐.๕๐x๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๘ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.พร้อมฝาปิด-เปิด ขนาด ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย	๓๑๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง					←————→							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเมือง การค้า การบริการ และอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
 ➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๓	ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นหินคลุกพร้อม บดอัดแน่นสายนาหนองเพียร หมู่ที่ ๒  (กัณเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สภาพสมัย สามัญ สมัยที่ ๓))	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๖๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๔ ลูกบาศก์เมตร	๙๘๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๒	กองช่าง														
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมราง ระบายน้ำสายบ้านนาใจ บัวไสว หมู่ ที่ ๓  (กัณเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สภาพสมัย สามัญ สมัยที่ ๓))	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๖๕๘ ตารางเมตร พร้อมรางระบาย น้ำขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร และลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่	๖๕๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๓	กองช่าง														

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว**

แบบ ผด. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและการเกษตร สู้ความมั่งคั่งยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

➤ **แผนงานเคหะและชุมชน**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๙	ผังท่อระบายน้ำนาสองกระทาง หมู่ที่ ๑	ชุดผังท่อ ค.ส.ล.๗ ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน	๑๒,๓๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง							←	→					



**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว**

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ **แผนงานคณะและชุมชน**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	คัดแยกขยะจากครัวเรือน	ครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะพร้าว	๖,๐๐๐	อบต.ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด							↔						

➤ **แผนงานการเกษตร**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖								
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
๑	อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพสมเด็จเจ้าราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑.เชิงปริมาณ -ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ต้นมะพร้าวและประชาชนผู้สนใจ จำนวน ๕๐ คน ๒.เป้าหมายเชิงคุณภาพ -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น จากพันธุกรรมพืชในชุมชน	๑๐,๐๐๐	อบต.ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด	←————→											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน
  - ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านแหล่งน้ำ

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	กำจัดวัชพืชปอขี้มดคลองชลประทาน ๒๓ ซ้าย๑-ขวา(ฝั่งขวา)จาก โรงงานปลายนาจรดบ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔ พร้อมขนย้ายไปทิ้ง	กว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาวประมาณ ๒,๑๐๐ เมตร	๑๒๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง		←	→										
๒	ขุดลอกขยะวัชพืช ๒ ซ้ำทางและ ดินตะกอนเพื่อเปิดทางน้ำพร้อมขน ย้ายไปทิ้งจากคลองระบายน้ำ บ้าน นาโพธิ์ หมู่ที่ ๑-บ้านต้นมะพร้าว หมู่ที่ ๓	<b>ช่วงที่ ๑</b> คลองระบายน้ำหน้าบ้านนาย ลังคม - เขตตำบลหัวสะพาน กว้าง ประมาณ ๓.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๓๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๙,๐๐๐ บาท <b>ช่วงที่ ๒</b> คลองระบายน้ำหน้ารพ.สต.ต้น มะพร้าว - เขตหนองปรัง กว้างประมาณ ๒.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๓๒๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๐,๙๐๐ บาท	๔๙,๙๐๐	หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๓	กองช่าง							←	→					

➤ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖															
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย							
๓	ขุดลอกขยะวัชพืช ๒ ข้างทาง และ ดินตะกอนเพื่อเปิดทางน้ำพร้อมขน ย้ายไปที่ จากคลองระบายน้ำ สาย ข้างวัดหนองควง หมู่ที่ ๑	<b>ช่วงที่ ๑</b> คลองระบายน้ำข้างบ่อมตำรวจ – หลังบริษัทเอสอาร์ กว้างประมาณ ๑.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๑,๘๐๐ บาท <b>ช่วงที่ ๒</b> คลองระบายน้ำแยกข้างวัดหนอง ควง – สุดเขตตำบลตันมะพร้าว กว้าง ประมาณ ๒.๐๐ ม. ยาวประมาณ ๙๐๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๐,๗๐๐ บาท	๓๒,๕๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง																			
๔	ขุดลอกดินตะกอน พร้อมบ่อพักเพื่อ ป้องกันน้ำท่วมสายบ้านนางสาว ทิพาพรรณ กลุ่มไสยาสน์ถึงบ้าน นางยอด เพชรพิทักษ์	ขุดลอกคลองกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล.กว้าง ๑.๐๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง																			
๕	ติดตั้งท่อสูบน้ำขนาด ๕.๕ นิ้ว บริเวณร้านน้ำเนยเหนือ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑	ท่อสูบน้ำ PVC แนวตั้งฉากขนาด ๕.๕ นิ้ว	๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง																			

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	กิจกรรมสานสัมพันธ์วันกีฬา	เด็กและผู้ปกครองเด็กใน ศพด. ประมาณ ๓๐ คน	๕,๐๐๐	ศพด.รร.วัดหนอง ควง	สำนักปลัด				↔									
๒	ภูมิคุ้มกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลต้น มะพร้าว ประมาณ ๓๐ คน	๒๕,๐๐๐	ศพด.รร.วัดหนอง ควง	สำนักปลัด						↔							
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา -เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด หนองควง ประมาณ ๒๐ คน	๗๒,๐๓๐	ศพด.รร.วัดหนอง ควง	สำนักปลัด	←												→

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

➤ **แผนงานการศึกษา**

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖											
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๔	-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา (ศพด.) (อายุ ๓-๕ ปี) สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก(ศพด.) (อายุ ๓-๕ ปี) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี (เด็กนักเรียนประมาณ ๒๐ คน)	๔,๒๐๐	ศพด. โรงเรียนวัดหนองควง	สำนักปลัด															←→
๕	-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา (รายหัว) (อายุ ๒-๕ ปี) (รายหัว) (อายุ ๒-๕ ปี)	เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว) (อายุ ๒-๕ ปี คนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี) (เด็กประมาณ ๒๐ คน)	๒๓,๘๐๐	ศพด. โรงเรียนวัดหนองควง	สำนักปลัด															←→

➤ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๖	-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)(อายุ ๓-๕ ปี) ประกอบด้วยค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)(อายุ ๓-๕ ปี)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคน ละ ๔๓๐ บาท/ปี	๖,๐๒๐	ศพด.โรงเรียน วัดหนองควง	สำนักปลัด													←→
๓/	-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)(อายุ ๓-๕ ปี)สนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับ เด็กปฐมวัย(๓-๕ ปี)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)(อายุ ๓-๕ ปี)ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี	๒,๔๐๐	ศพด.โรงเรียน วัดหนองควง	สำนักปลัด													←→
๔	-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)(อายุ ๓-๕ ปี)สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย(๓-๕ปี)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)(อายุ ๓-๕ ปี)ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคน ละ ๒๐๐ บาท/ปี	๒,๔๐๐	ศพด.โรงเรียน วัดหนองควง	สำนักปลัด													←→

## ➤ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖										
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๑	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด-แข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน ต้านยาเสพติด	เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน	๔๐,๐๐๐	สนามกีฬา โรงเรียนวัด หนองควง	สำนักปลัด												↔		
๒	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด-แข่งขัน กีฬาฟุตบอลท่ามกลางยาเสพติด	เด็ก เยาวชน ประชาชนและผู้ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	สนามกีฬา โรงเรียนวัด หนองควง	สำนักปลัด							↔							
๓	การจัดงานมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๑๒ สิงหา สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมมหาราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่ แห่งชาติ)	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนในเขตตำบล ต้นมะพร้าวและใกล้เคียง	๕๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด														↔
๔	การจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)	เด็ก เยาวชน ประชาชนใน ตำบลต้นมะพร้าวและ ใกล้เคียงประมาณ ๑๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด							↔							
๕	การจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร	เด็ก เยาวชน ประชาชนใน ตำบลต้นมะพร้าวและ ใกล้เคียงประมาณ ๑๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด	↔													





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

➤ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑๒	ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลต้นมะพร้าว	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด							↔						
๑๓	วันชาติไทย (๒๔ กันยายน)	คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ฯลฯ ประมาณ ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด													↔

## บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านสาธารณสุข

## ➢ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เมย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี	จำนวนสัตว์ในเขตพื้นที่ตำบลต้น มะพร้าว	๒,๒๐๐	เขตพื้นที่ตำบล ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด						←→							
๒	ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี	๑ ควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขต ตำบลต้นมะพร้าว ในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒ สุนัขหรือแมวและสัตว์สี่เท้าที่ ประชาชนเลี้ยงในเขต อบต.	๒๒,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบล ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด							←→						

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านสาธารณสุข

➤ **แผนงานสาธารณสุข**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๓	ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	รณรงค์พ่นหมอกควันทุก ๓ เดือน	๑๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลต้นมะพร้าว	สำนักปลัด		↔			↔			↔			↔		
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการตามแนวทางที่หนังสือราชการกำหนด	๔๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลต้นมะพร้าว	สำนักปลัด												←	→
๕	ควบคุม ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ	๑.บุคคลในสังกัด อบต.ต้นมะพร้าว ๒.ผู้นำชุมชน และประชาชน ผู้สนใจ ประมาณ ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบลต้นมะพร้าว	สำนักปลัด	←												→

➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖										
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เมย	พค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๑	ครอบครัวอบอุ่น	จำนวนครอบครัว เด็ก เยาวชนเข้า ร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐ ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักงาน														↔

➤ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖										
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เมย	พค.	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
๑	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น (สปสข.)	ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ	๕๐,๐๐๐	อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด				↔										

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว**

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗ ด้านคุณภาพชีวิต

➤ **แผนงานการศึกษา**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	งานวันเด็กแห่งชาติ	เด็ก เยาวชน ประชาชนตำบล ต้นมะพร้าว ประมาณ ๑๕๐ คน	๘๐,๐๐๐	อาคาร เอนกประสงค์ โรงเรียนวัดหนอง ควง	สำนักปลัด				↔									

➤ **แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลต่าง ๆ	ประชาชนผู้ที่สัญจรบนท้องถนน	๔๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบล ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด				↔			↔						
๒	ซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยด้าน อัคคีภัย	จัดอบรมให้กับประชาชน ผู้นำชุมชน ประมาณ ๕๐ คน	๔๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบล ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด													↔

## ➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	ฝึกอบบรมจัดตั้ง/ฝึกอบบรม ทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำ อบต.	๑.ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ จิตอาสาภัย พิบัติของ อบต.ต้นมะพร้าว ประมาณ ๕๐ คน ๒.ผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ นักเรียนจิตอาสา หลักสูตรพื้นฐาน และ/หรือหลักสูตร ประจำ ประมาณ ๑๐ คน ๓.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสา ธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาการ เหตุการณ์ (Incident Comand system:ICS	๒๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบล ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด	←													→

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว**

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘ ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

➤ **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖											
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
๑	ด้วยน้ำใจจิตอาสาพัฒนาวัด	พื้นที่บริเวณวัดหนองควง	๑๒,๐๐๐	วัดหนองควง	สำนักปลัด	←														→
๒	ถนนปลอดภัย	พื้นที่ถนนในเขตตำบล ต้นมะพร้าว	๑๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบล ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด	←														→
๓	อบรมให้ความรู้เพื่อจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐)	ปีละ ๑-๒ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบล ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด	←														→

## ➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	จัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น	จัดการเลือกตั้งภายในตำบล ทั้ง ๔ หมู่บ้าน	๒๐๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบล ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด	←												→
๒	พัฒนาศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบลและผู้นำชุมชน	เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดภายในองค์กรและ ในพื้นที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	สถานที่ที่กำหนด ตามโครงการ	สำนักปลัด			←										→
๓	เสริมสร้างคุณธรรมและ จริยธรรมให้กับบุคลากรของ อบต.	คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลต้นมะพร้าว จำนวน ประมาณ ๓๑ คน	๑๐๐,๐๐๐	สถานที่ที่กำหนด ตามโครงการ	สำนักปลัด							←						→
๔	อบรมให้ความรู้ในการ บริหารจัดการที่ดีในการ ป้องกันและปราบปราม ทุจริต	คณะผู้บริหาร,สมาชิก พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	ที่ทำการ อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด					↔								



➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๕	บริหารอำนวยความสะดวกศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก ความสะอาดแก่ประชาชนระดับ อำเภอเมืองเพชรบุรี	๑.ปัญหาความต้องการของประชาชน ในเขตอำเภอ ได้รับการศึกษาปัญหา ความเดือดร้อนและนำมาหาแนว ทางการแก้ไขปัญหา ณ ศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก สะอาดของประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑,๕๐๐	อุดหนุน อบต. โพไร่หวาน	สำนักปลัด		←	→										
๖	ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	๑.เพื่อเพิ่มรายได้ของ อบต.ให้สามารถ จัดเก็บภาษีต่างๆได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม ๒.เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการคลัง ของ อบต.ต้นมะพร้าว ๓.เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่ แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้	๒๐,๐๐๐	เขตพื้นที่ตำบล ต้นมะพร้าว	กองคลัง	←	→											

จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด. ๐๒/๑

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๑.๑ กลยุทธ์ ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑)แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธ.ค.๖๕)	๒๖,๙๐๐	อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด		←→											

๒. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๒.๑ กลยุทธ์ ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑)แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯฉบับเดือนธ.ค.๖๕	๒๒,๐๐๐	อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด		←→											
๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tank Printer)เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯฉบับเดือนธ.ค.๖๕	๔,๐๐๐	อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด		←→											

## ๓. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ กลยุทธ์ ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑)แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tank Printer)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Tank Printer) เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯฉบับเดือนธ.ค.๖๔	๔,๐๐๐	อบต. ตันมะพร้าว	สำนักปลัด		←→											

## ๔. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๑ กลยุทธ์ ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑)แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๔๐๐ VA ราคา ๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางฯฉบับเดือนธ.ค.๖๔	๕,๐๐๐	อบต. ตันมะพร้าว	กองช่าง		←→											

๕. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน

๕.๑ กลยุทธ์ ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑)แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	สว่านไฟฟ้า	สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก แรงบิด(เบา/หนัก/ สูงสุด)๑๔/๓๐/-Nm เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุดของ สกรู ๘ มม.(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือครุภัณฑ์ที่ตั้ง งบประมาณราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น)	๓,๓๐๐	อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด		←	→										

๖. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

๖.๑ กลยุทธ์ ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และสถานที่ให้สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๑)แผนงาน การเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
๑	ปั๊มจุ่มตูดน้ำใช้งานเอนกประสงค์	ปั๊มจุ่มตูดน้ำใช้งานเอนกประสงค์ ท่อขนาด ๓นิ้ว ๒ HP ๓ เฟส ๓๘๐ V(๑๕๐๐ วัตต์/ ๒HP) (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์หรือครุภัณฑ์ ที่ตั้งงบประมาณราคาในจังหวัดหรือ ท้องถิ่น)	๑๒,๐๐๐	อบต. ต้นมะพร้าว	สำนักปลัด	←												→



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว  
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ/กิจกรรมงบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้มีความสะดวกมากขึ้น และได้รับการอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปรีชา รักยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว